

งบฯกสทช.ปี67กว่า5.2พันล้านสื่อสะดุด

กรุงเทพธุรกิจ ● งบประมาณกสทช. ปี 2567 กว่า 5,200 ล้านบาท สื่อสะดุด หลัง “ไตรรัตน์” เสนองบให้บอร์ดดีอีเห็นชอบ โดยไม่ผ่านมติบอร์ด ฟากกสทช.เสียงข้างมาก ร้องดึงวาระกลับ เตรียมยื่นหนังสือคัดค้าน

4 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (บอร์ดกสทช.) พล.อ.ท.ธนพันธ์ ร่ายเจริญ .น.ส.พิรงรอง รามสูต , นายศุภชัย ศุภชลาศัย และนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ได้ส่งบันทึกข้อความถึง นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.ขอให้ทบทวนการนำเสนอ การบรรจุวาระพิจารณาร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 5,200 ล้านบาท ของ กสทช.ต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(บอร์ดดีอี)

โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานบอร์ด ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมาย หลังจาก ที่ 4บอร์ดกสทช. เสียงข้างมากกรับทราบ ว่า สำนักงานได้ นำส่งร่างงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้ บรรจุในวาระการประชุมบอร์ดดีอีแล้ว

ทั้งที่ยังไม่ผ่านมติบอร์ดกสทช.แต่อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ดีอี ได้รับหนังสือเพื่อให้ บรรจุวาระพิจารณา งบประมาณจาก กสทช.เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตาม กฎหมายกสทช.โดยตั้งแต่ปี 2560 งบประมาณกสทช.ต้องเสนอให้บอร์ด ดีอีพิจารณาให้ความเห็น ขณะเดียวกัน ก็ทราบ ว่า 4 กสทช.เสียงข้างมากกำลังส่ง หนังสือคัดค้านมายังปลัดกระทรวงดีอีด้วย ซึ่งหากมีการโต้แย้งจากบอร์ดกสทช.ดีอีก็ ต้องดึงวาระออกก่อนจนกว่าบอร์ดกสทช. จะเคลียร์กันให้เข้าใจ

ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวันประชุมบอร์ดดีอี คาดว่าน่าจะเป็นเดือน พ.ย.หรือ ธ.ค. ดังนั้น จึงอยากให้กสทช.ทำความเข้าใจร่วมกัน ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทันบรรจุเข้าวาระและใช้ งบประมาณทันในเดือน ม.ค.2567

โดยร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 ของสำนักงาน กสทช. ฉบับที่ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ลงนามส่งไปยังเลขาธิการ สำนักงานกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม (สศช.) นั้นเป็นฉบับที่ยังไม่ผ่าน



ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. โดยในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566 ได้มีการทักท้วงว่า ร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปี2567 ของสำนักงาน กสทช.

ที่ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในวันนั้นยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดให้บอร์ดกสทช.พิจารณา จึงมีมติไม่เห็นชอบ และไม่ให้นำร่างงบประมาณรายจ่ายฯ เข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงานกสทช.ระบุว่า การที่ นายไตรรัตน์ นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช. ไปยังบอร์ดคือถือเป็นการทำทนายอำนาจบอร์ดกสทช. คนอื่นเพราะถือเป็นการร่างงบประมาณที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมแต่อย่างใด แต่ก็เชื่อว่าคงได้รับไฟเขียวจาก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ทำให้นายไตรรัตน์ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ สตช. ตามกฎหมายกำหนดให้อำนาจในการอนุมัติงบประมาณ และการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการงบประมาณที่ได้กำหนดขึ้นตอนในปฏิทินงบประมาณดังกล่าว เป็นอำนาจของบอร์ดกสทช. ทั้งคณะ

เล็งถกพื้นที่'เอสเอ็มเอส'เตือนภัย-แจ้งเหตุ

กทม.2 ดินแดง - เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่อาคารไอราวัตพัฒนา น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการบริหารจัดการระบบแจ้งภัยกทม.ว่า กทม.อยู่ระหว่างหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเจรจากับเจ้าของเครือข่ายที่ให้บริการสัญญาณมือถือเรื่องการส่งข้อความ (SMS) ผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

น.ส.ทวิดา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อความที่จะส่งเข้ามือถือประชาชนต้องเชื่อถือได้ ไม่ก่อความโกลาหล และต้องมีการรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ส่งโดยหากทำได้ จะแจ้งเตือนเฉพาะจุดที่เกิดเหตุได้ โดยส่งการแจ้งเตือนถึงคนในพื้นที่นั้น ไม่แจ้งเตือนคนทั่วไปในภาพกว้าง เหมือนไลน์อะเลิร์ต คาดว่ารู้ผลหรือภายในสัปดาห์นี้

พัฒนา 'เอสเอ็มเอส' เตือนภัย

กรุงเทพฯ ● “รวม.ดีอีเอส” เผยความคืบหน้า SMS แจ้งเตือนภัยในพื้นที่เหตุรุนแรง หลังทดลองระบบแล้วได้ผลดี เตรียมประสาน “มท.-สำนักนายกฯ” เดินหน้าพัฒนาระบบให้มีความมั่นคง

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดทำระบบเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนภัยว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทดลองยิงสัญญาณเข้าโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนภัยแบบ

เจาะจงพื้นที่ หรือระบบ Location Based Center ปรากฏว่าระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ดี เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ซึ่งกระทรวงดีอีเอสจะคุยกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งหมด ส่วนการแก้ไขในระยะต่อไปคือ การทำ Cell Broadcast ซึ่งเป็นระบบที่ทั่วโลกใช้กัน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องคุยกับกระทรวงมหาดไทยและสำนัก

นายกรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาระบบให้มีความมั่นคง และสามารถแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันทั่วทั้ง

นายประเสริฐกล่าวว่าระบบเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ แต่เรื่องแรกคือสามารถทำได้ทันที ตอนนี้มีความพร้อมแล้ว ส่วนระบบ Line Alert นั้นยังไม่ขยายผล ถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆ ที่กระทบต่อประเทศ ก็จำเป็นต้องยกระดับการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบทันที เป็นความจำเป็นที่เราเตรียมการไว้อยู่แล้ว.

ทินฮูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,127

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: พุธ 11 ตุลาคม 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4816

Col.Inch: 49.36 Ad Value: 55,628.72

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 166,886.16

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย



❖❖ หนังสือพิมพ์รายวันทินฮูน และ thunhoon.com คัมภีร์หุ้นเคียงข้างนักลงทุนทุกระดับเจาะลึกทุกแง่มุมของตลาดเงินตลาดทุน ทุกซอกทุกมุมมองจบในที่นี้ที่เดียว และเติบโตก้าวสู่

ปีที่ 20 อย่างยั่งยืน บนบรรทัดฐานของทุกความจริงตลาดทุน!!! ❖❖ สำนักงานเขตลัมพินนครวงศ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตลัมพินนครวงศ์ และนักธุรกิจไวยาหาราช ผสานพลังชุมชนร้านค้า ภัตตาคาร และประชาชนบนถนนไวยาหาราช ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ สร้างบุญสร้างกุศลด้วยการถือศีลกินเจ “ประเพณีงานเจ ไวยาหาราช 2566” ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่วันที่ 14-23 ตุลาคม 2566...แล้วไปร่วมเทศกาลกินเจกันได้ ที่บริเวณคุ้มประตูละมุนพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไวยาหาราช ภายใต้แนวคิด “ใจบริสุทธิ์ สุขภาพดี มีมงคล” เพื่อร่วมรักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจไวยาหาราชที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี งานนี้ห้ามพลาด!! ❖❖ วกกลับมาที่ หุ้นโรงไฟฟ้าสัญญาที่ดี ต้องยกให้ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) ตอนนี้โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใน สปป.ลาว ขนาดกำลังผลิต 100 เมกะวัตต์ ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 4/66 นี้ !!!... ฟากผู้บริหารคนเก่งอย่าง

“เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” ฟากบอกว่า น่าจะได้ COD เฟสแรกในปีหน้า แถมยังมีแผนจะส่งไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ไปขายที่ประเทศเวียดนามอีกด้วย...งานนี้ มีลุ้นผลงานปี 67 เต็มโตแบบก้าวกระโดด รู้แบบนี้ ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วงได้เลย ❖❖ ส่วน บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) โปรยเสน่ห์ผลงาน Q3/66 มีลุ้นสดใส การันตีด้วยสตอรี่ความต้องการใช้ก๊าซ LPG



>>> เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล



>>> ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

และราคาขายที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ส่วนธุรกิจไฮดราร์ฟที่อุปจ่อเซ็นสัญญาเพิ่มต่อเนื่อง...ล่าสุด “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ ชนิดตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านพลังงานครบวงจร...งานนี้ ภายใต้แนวคิด Positive Progress... หัวเรือใหญ่ชี้เป้าอนาคตโตแจ่ม พร้อมลุยงานเต็มสูบ แคมเปญหน้าซื้อหุ้นคืนสร้างความเชื่อมั่นแบบนี้ ผู้ถือหุ้นเห็นแล้วก็ใจฟูพร้อมถือหุ้นยาวๆ ไปเลย!! ❖❖ ส่วน “เชษฐพันธ์ ศิริदानุภัทร” Managing Director กลิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) MAKE by KBank ฉลองยอดผู้ใช้งานทะลุ 2 ล้าน ภายใน 2 ปี งานนี้

ทับทูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 1,127

Section: First Section/เรื่องเล่าปากซอย

วันที่: พุธ 11 ตุลาคม 2566

ปีที่: 20

ฉบับที่: 4816

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 49.36 Ad Value: 55,628.72

PRValue (x3): 166,886.16

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เรื่องเล่าปากซอย

ต่อยอดการเป็นแอปพลิเคชันจัดการเงินโตแรงและเร็วที่สุด งานนี้ตั้งเป้ามียอดผู้ใช้เพิ่มเป็น 5 ล้านคน ภายใน 3 ปีข้างหน้า!! ❖❖ สระดีๆ มีมาฝากกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดการประชุมบอร์ด กสทช. ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องล้อมวลชน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ



>>> เชษฐพันธ์ ศิริदानุภัทร



>>> กฤษฎณ์ จมกสิษฐ

สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ❖❖ สุดท้ายและท้ายสุด ขอแสดงความยินดีกับ "กฤษฎณ์ จมกสิษฐ" ผู้บริหารสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร แบงก์กรุงไทย ตัวแทนรับรางวัล Thailand Service Experience of The Year สาขาประสบการณ์บริการลูกค้าแห่งปี จากเวที Asian Experience Awards 2023 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์!!! 🎉

ขา โจ้ ปาก ซอย